



# ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5005 ภายใน 5666  
โทรศัพท์/โทรสาร 0-2258-0311

ข่าวจากหนังสือพิมพ์มติชน ฉบับประจำวันพฤหัสบดีที่ 18 เดือนตุลาคม พ.ศ.2550 หน้า 26

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สنجใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

## ชงกรม.อนุมัติทุนพัฒนาท้องถิ่นรุ่น3

เหลือ431ราย-เรียนปท.ที่ไม่ใช้ภาษาอังกฤษ "ไม่ไหว-ไม่จบ"ถูกตัดทุน-หมดสิทธิต่อม.ไทย

นายวิจิตร ศรีสุขอาน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการโครงการทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น หรือโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุนเดิม ว่า ได้เตรียมข้อมูลเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาว่าควรมีรุ่นที่ 3 หรือไม่ โดยให้คณะทำงานศึกษาข้อมูลเพื่อนำมาประกอบเพิ่มเติม แต่ยังคงยึดหลักการที่เคยเสนอ คือ ให้ทุนนักเรียนที่จบมัธยมศึกษาตอนปลายที่เรียนดีแต่ยากจน โดยให้โควตาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั้ง 178 เขตทั่วประเทศ เขตละ 2 คน และนักศึกษาอาชีวศึกษา 75 จังหวัด จังหวัดละ 1 คน รวม 431 ทุน และกำหนดเงื่อนไขว่า เมื่อเรียนจบแล้วต้องกลับมาใช้ทุน โดยทำงานในไทย ทั้งนี้ เดิมนักเรียนทุนดังกล่าวในรุ่นที่ 1 และ 2 รัฐจัดสรรให้รุ่นละกว่า 900 ทุน

นายวิจิตรกล่าวว่า สำหรับนักเรียนทุนรุ่นที่ 3 ศธ.จะเสนอรัฐบาลว่าไม่ให้ทุนในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเหมือน 2 รุ่นแรก เพราะจากข้อมูลพบว่านักเรียนไทยที่ไปเรียนต่างประเทศด้วยทุนตัวเอง หรือทุนรัฐบาล ส่วนใหญ่จะไปเรียนในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษ เช่น เรียนในสหรัฐอเมริกา 10,000 คน และอังกฤษ 50,000 คน อย่างไรก็ตาม จะให้สิทธิผู้รับทุนเลือกสาขา และประเทศที่จะเรียน ต้องเป็นสาขา และสถาบันที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน แต่เมื่อเรียนแล้ว แต่ไม่สามารถเรียนจนจบ หรือเรียนต่อไม่ได้ คณะกรรมการเสนอให้ยุติการให้ทุนทันที โดยไม่ให้ทุนต่อเมื่อกลับมาเรียนในไทยเหมือน 2 รุ่นแรก นอกจากนี้ รุ่นที่ 3 จะไม่ให้ทุนเรียนในประเทศ เพราะมีทุนอื่นๆ อยู่แล้ว

"ที่คณะกรรมการเห็นควรยุติการให้ทุนทันทีถ้าเรียนไม่ได้ นั่น เพราะมองว่าเมื่อลงทุนแล้วต้องให้คุ้มค่า เพราะไม่ใช่ทุนสวัสดิการ แต่เป็นทุนสร้างผู้นำทางวิชาการ ที่เน้นสะท้อนความต้องการท้องถิ่น โดยทุนรุ่นที่ 3 จะเริ่มปี 2551 คิดว่าคงจะใช้งบประมาณไม่มากนัก เพราะจำนวนทุนน้อยลง" นายวิจิตรกล่าว

นายวิจิตรกล่าวอีกว่า จากการประเมินผลโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน 2 รุ่นที่ผ่านมา พบว่ามีนักเรียนไปเรียนต่อ 16 ประเทศ เช่น ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น เยอรมนี จีน เนเธอร์แลนด์ แคนาดา รัสเซีย ออสเตรเลีย สเปน อินเดีย สวีเดน มาเลเซีย อียิปต์ สหรัฐอเมริกา อิตาลี เป็นต้น โดยรุ่นที่ 1 มีจำนวน 628 คน แบ่งเป็น เรียนดีเด่น 20% เรียนปานกลาง 50% เท่ากับ 70% ที่เรียนได้ ที่เหลือ 30% อาจไม่จบ หรือมีปัญหาต้องกลับมาเรียนในประเทศ ส่วนรุ่นที่ 2 เพิ่งเข้าเรียนไม่กี่คน และส่วนใหญ่อยู่ระหว่างเตรียมภาษา จึงยังประเมินไม่ได้